



ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 ของนักศึกษาพยาบาล

Factor Influencing on Nursing License Examination of Nursing Student

คณะวิจัย

เกศินี	สราญฤทธิชัย
พรรณนิภา	ทองณรงค์
ทรงสุดา	หมื่นไธสงค์
สุรัสวดี	พนมแก่น
ฉาवलันต์	คุณอุคม

งานวิจัยเรื่องนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
ประจำปีการศึกษา 2553

## บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการสอบรายขอคทางารพยาบาล (Intensive) ทั้ง 8 รายวิชา คือ การพยาบาลมารดาและทารก วิชาการศุงครรภ์ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และวิชากฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการศุงครรภ์ฯ ค่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการศุงครรภ์ฯ และปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการศุงครรภ์ฯของนักศึกษาพยาบาล — ประจําการที่ศึกษาคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 จํานวน 55 คน เก็บข้อมูลโดยใช้ใช้ผลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของสภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2552 และแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการศุงครรภ์ฯของนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า GPA มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ส่วนเพศและผลการสอบวัดความรู้รายขอคทางารพยาบาล กับผลการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทั้ง 8 รายวิชา ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของสภาการพยาบาล ในขณะที่ผลการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯรายวิชา กับผลการสอบผ่านทั้ง 8 รายวิชา มีความสัมพันธ์กับผลการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ยกเว้นวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการศุงครรภ์ฯของนักศึกษาพยาบาล คือนักศึกษาพยาบาลและการจัดการเรียนการสอนในการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ